



## สภา

**มณฑล** เป็นที่ที่หัวใจเป็นบ้าน!

**มณฑล** เป็นที่ที่คนมาร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนของความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับการแสวงหาของดีร่วมกันสำหรับทุกคน มันทำให้ประเพณีท้องถิ่น, อาหาร, ภาษามีชีวิตอยู่ ไชร์อาศัยอยู่ในความสามัคคีที่มีถิ่นที่อยู่ในท้องถิ่นสภาพแวดล้อม

**มณฑล** เป็นผู้ให้บริการการศึกษาฟรี มันเริ่มต้นหน่วยงาน cron (เรียกใช้ชุมชนเป็นเจ้าของไม่แสวงหาผลกำไร) . ไชร์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด มันมีบ้านคลัสเตอร์การรักษาความปลอดภัย

...

จังหวัดสร้าง 'ไชร์' ใช้สูตรประกอบด้วยความหนาแน่นของประชากรและขนาดพื้นที่ A 'ไชร์' อาจแตกต่างกันในขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรหนาแน่น

**จังหวัด** มี 3 'ที่ปรึกษา' ไป 'มณฑล' 'การไชร์' กว่าจะช่วยให้การจ้างงานประจำ 'ที่ปรึกษา' สภา 'ไชร์' ถูกสร้างขึ้นจาก 3 'ที่ปรึกษา' 2 'Kalifs' (1 HE 1 SHE) . 'Kalifs' ได้รับการเลือกตั้งทุก 4 ปีที่ผ่านมา 1 เซนต์ วันปีสภาเดือน Quattro ปีโดย 1 เซนต์ ที่ผ่านมาระบบการโพสต์

'การ shires' เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดในจังหวัด ไม่มีส่วนตัวของเจ้าของที่ดิน (ไม่ Freehold) หรืออาคาร 'การไชร์' ให้ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงทั้งหมด (บ้านคลัสเตอร์) . ยูทิลิตี้ (การบำรุงรักษาอาคาร, การสื่อสาร, น้ำ, ไฟฟ้า, ขยะ, การระบายน้ำทิ้ง) มี 'ไชร์' เจ้าของและดำเนินการโดยใช้รูปแบบการจัดการ DmC การขนส่งสาธารณะ

(ทั้งคนและสินค้า) จะได้รับการตั้งค่า ผู้ประกอบการเอกชนจะถูกแทนที่ด้วย cron (เรียกใช้ชุมชนเป็นเจ้าของหน่วยงาน)

## SHIRE - สภา

ไชร์ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการ: 'สภาไชร์'

สภาไชร์ประกอบด้วย 5 บุคคล 2 'Kalifs' (1HE 1 SHE) + 3 'ที่ปรึกษา'



มี 2 ได้รับการเลือกตั้งผู้แทนสภา: 'Kalifs' ( 1 HE 1 SHE) .

พวกเขาได้รับการเลือกตั้ง (ผู้สมัครเป็นบุคคลฝ่ายไม่ทางการเมือง) โดย

1 เขต ที่ผ่านมาระบบการโพสต์ ทุก 4 ปีที่ผ่านมา 1 เขต วันปีสภาเดือนปี Quattro (N-at-เมตร) .

A 'Kalif' ผู้สมัครเท่านั้นที่สามารถได้รับการเลือกตั้งเป็นเวลา 3 เดือนไขเดียวกัน' มณฑล 'อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องกันหรือ  
อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถขอการเลือกตั้งในไซร์อีก กฎ 3 ระยะใช้สำหรับแต่ละไซร์

ผู้สมัครสามารถสมัครรับเลือกตั้งใน 1 'ไซร์' ในเวลา ไม่มีผู้สมัครอาจได้รับการเลือกตั้งในขณะที่เป็น  
'Kalif' อีก 'ไซร์'

ควรได้รับการเลือกตั้ง 'Kalif' กลายเป็นไม่สามารถที่จะตอบสนองบทบาทของพวกเขาในสภา ว่างขึ้นในการเลือกตั้งก่อน  
'ไซร์' จะใช้เวลามากกว่าเป็น 'Kalif' เขาแทนที่เขาและเธอมาแทนที่เธอ

ทุกคนลงทะเบียนเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใน มณฑล มานานกว่า 70 วันและเป็นที่ยุอายุ 21  
กว่ามีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การเลือกตั้ง 'ไซร์' ไม่ได้รับคำสั่ง ผู้ปกครองผู้ปกครองที่คาดว่าจะเสมอออกเสียงลงคะแนน  
' รับผิดชอบคะแนนโหวตถิ่นที่อยู่

จักรवालปกครองผู้ปกครอง สนับสนุนควรพิจารณาที่จะเสนอชื่อสำหรับการเลือกตั้ง 'Kalif' เมื่อได้รับการเลือกตั้งที่พอ  
' กฎหมายมอบให้ Manifest ' สภาที่จะดำเนินการแนะนำของมัน

**บันทึก!** สมาชิกไม่สามารถเสนอชื่อสำหรับตำแหน่งทางการเมือง  
อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถรับรอง 'หนี' ผู้สมัคร (s) .

**คัสโตเดียมการเคียน** ยินสำหรับการเลือกตั้งเป็น 'Kalif' สนับสนุนการจัดงานคาดว่าจะช่วยให้มีการรณรงค์และออก  
(s) .

ความหลากหลายของผู้สมัครคัสโตเดียมการเคียน แต่ละสนับสนุนเพื่อให้มีการตัดสินใจส่วนบุคคลที่  
1 ที่ให้การสนับสนุน ที่ไม่ใช่ผู้สมัครผู้ปกครองผู้ปกครองแต่ละสนับสนุนเพื่อให้มีการตัดสินใจส่วนบุคคลที่  
1 ที่ให้การสนับสนุน

**หน้าที่ Kalif :** เลือกได้ตามต้องการถึง 3 ผู้บริหารจากสระว่ายน้ำจังหวัด Kalif  
เข้าร่วมรายงานเก้าอี้และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภามณฑล 2 Kalif ของ (1 HE 1  
SHE) เป็นใบหน้าของประชาชนในสภา

'การ **ฯพณฯ Kalif** ' ดูหลังจากความสนใจในเพศชาย **มณฑล** ' การ **SHE Kalif** ' ดูหลังจากความสนใจในเพศหญิง  
**มณฑล** ' ทั้งสอง Kalifs ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม Sentinel รายสัปดาห์ 'Kalifs' กลั่นกรอง 'ปรึกษา'  
พวกเขาควรจะพบความผิดมีอาชีพที่มี 'ที่ปรึกษา' พวกเขาคัดค้านรัฐบาลจังหวัด กิจกรรมทางอาญาโดยที่ปรึกษาคือ

รายงานไปยังมาร์แชลล์สำหรับการฟ้องร้อง

ทั้งสอง 'Kalifs' พบกันเป็นประจำกับทุกส **ที่ปรึกษา** ' ใ้รับรองผลการเรียน (เสียง, วิดีโอ) จะถูกนำของการประชุมแต่ละครั้ง ประชาชนจะไม่ยอมรับการประชุมเหล่านี้ ทั้งสอง Kalifs กับทุกปรึกษาระงับการประชุมสาธารณะ 1 เดือน ประชาชนสามารถตั้งคำถามกับสมาชิกสภา มีความเป็นไปได้ Kalifs และที่ปรึกษาหรือตอบกลับทันที ตอบกลับรอกการตัดบัญชี (s) มีคำตอบในที่ประชุมสาธารณะต่อไป

สภา การประชุมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์:

### SHIRE - การอธิษฐาน

ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างที่สวยงามที่สุดในจักรวาลอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดชื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง (1 เซนต์ ชีอ)

ถามว่าชุมชนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนี้อาจจะมีความสุขชุมชนที่อาศัยอยู่ในความสามัคคีกับชุมชนที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมการ 1 พระเจ้า และการที่ดีของมนุษยชาติ



การสวดมนต์นี้จะใช้ในวันไชร์และการประชุมไชร์สภา!

' **ที่ปรึกษา** ' กลั่นกรอง ' Kalifs ' พวกเขาควรจะหาทางศีลธรรมหรือความผิด professi- onal กับ 'a Kalif

' พวกเขาคัดค้านรัฐบาลจังหวัด

กิจกรรมทางอาญาด้วย Kalif เป็นรายงานที่มาร์แชลล์สำหรับการฟ้องร้อง

พวกเขามี 3 ผู้บริหาร 'มูลนิธิที่อยู่อาศัยที่ปรึกษาที่ปรึกษาไลฟ์สไตล์สวัสดิการที่ปรึกษา' ที่ปรึกษาเป็นชั่วคราวเป็นเวลา 7 เดือน พบที่เหมาะสม beco-mes ประจำไชร์ของพนักงาน ค่าจ้าง: 7x WMW เช่นเดียวกับ Kalif

### มูลนิธิที่อยู่อาศัยที่ปรึกษา

มูลนิธิที่อยู่อาศัยที่ปรึกษา เข้าร่วมรายงานคะแนนโหวตที่ 'ไชร์สภา' จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม Sentinel รายสัปดาห์ A 'มูลนิธิที่อยู่อาศัยที่ปรึกษา'

เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับ: การป้องกันของสัตว์, สิ่งมีชีวิตพลอรา

การซื้อที่ดินในการพัฒนาและการให้บริการ

การวางแผนและการดำเนิน ไชอคารและการควบคุมอาคาร

การก่อสร้างและการบำรุงรักษาของการระบายน้ำการระบายน้ำทิ้งและน้ำประปา

การก่อสร้างและ



การบำรุงรักษาถนน, ทางเท้า, สัญญาณจราจรและสายเคเบิลใต้ดิน  
การทำความสะอาดของถนนเก็บขยะ, การดำเนินงานของทิ้ง ...

## ที่ปรึกษาไลฟ์สไตล์

**ที่ปรึกษาไลฟ์สไตล์** เข้าร่วมรายงานการลงมติที่ 'ไซร์สภา' จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม Sentinel รายสัปดาห์ ของไลฟ์สไตล์ที่ปรึกษา 'เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับ: การกำกับดูแลของข้อบังคับนายอำเภอป้องกันไฟไหม้, การควบคุมอาหารและการควบคุมสัตว์ การดำเนินงานของศูนย์สันติภาพ, การสื่อสาร, ห้องสมุด, การท่องเที่ยว, ศาสนา, บันเทิง, ...



## สวัสดิการที่ปรึกษา

**สวัสดิการที่ปรึกษา** เข้าร่วมรายงานการลงมติที่ 'ไซร์สภา' จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม Sentinel รายสัปดาห์ 'การจัดสวัสดิการที่ปรึกษา' เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับ: 'ไซร์การแพทย์และการศึกษาคอมเพล็กซ์' (Smec) . การบำรุงรักษาของอาคารทั้งหมด วัสดุที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง เช่าเก็บรวบรวม การดำเนินงานของการขนส่งของชุมชนในพื้นที่ของรัฐบาลท้องถิ่น ดูหลังจากการจัดตั้งงานผู้สูงอายุ ..



**สภา** กระตุ้นให้เกิดการจัดตั้งของ 'cron' ( เรียกว่าชุมชนเป็นเจ้าของไม่ได้สำหรับธุรกิจกำไร) . 'การไซร์' อำนวยความสะดวกในการแปลงของความเป็นเจ้าของรัฐและเอกชนเป็นเจ้าของชุมชน

**สภา** ยามที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น ทุกคนที่อาศัยอยู่ใน 'ไซร์' มีภาระหน้าที่ในการดูแลและรักษาที่อยู่อาศัย คัสโตเดียนาร์เดียวอยู่ในความสามัคคีกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น

**สภา** ความล้มเหลว: การสูญพันธุ์ของพืชและสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ Homeless- ness มลพิษอดอยากไม่รู้หนังสือว่างงาน .. ล้มเหลวในสภารับผิดชอบและแทนที่

**สภา** ( ไซร์) ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อเป็นเงินทุนงบประมาณของพวกเขา รายได้จากไซร์ (คิดค่าภาษีและค่าปรับ) ขึ้นไปบริการไซร์เพิ่มขึ้น รายได้ลดลงไซร์บริการของตนจะตัดกลับ

## ไชภาษาถิ่น

**A ' มณฑล '** คือพูดได้หลายภาษาและแบบดั้งเดิม ทุกๆ มณฑล ไซร์ 2

ภาษาที่ต่างจังหวัด (1) และท้องถิ่น (2<sup>ND</sup>) ภาษาถิ่น ภาษาถิ่นภาษาอื่น ๆ แล้วภาษาหลักจังหวัด

**มณฑล** ภาษาจะถูกเลือกโดยใช้ภาษาที่ 1 เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ 1 ภาษาเป็นเช่นเดียวกับภาษาหลัก ครั้งที่ 2 และ 3 ภาษาพูดมากที่สุด (ภาษาไม่หลัก) ไปลงประชามติไซร์

แต่ละ **มณฑล** เป็นผู้รับผิดชอบในการเรียนการสอนและการใช้ภาษาหลักและภาษาถิ่น ทั้งหมด 'ไซร์' การสื่อสารจะต้องพูดได้หลายภาษา ภาษาถิ่นเป็นไซร์เฮอริเทจที่มีวิวัฒนาการไปเป็นประเพณีไซร์ ภาษาถิ่น (ประเพณี) รูปแบบความต่อเนื่องระหว่างอดีตปัจจุบันและในอนาคต

**มณฑล** มีชื่อภาษาเช่นภาษา 'Wiesngau' เป็น 'Bayrisch' (บาวาเรีย) . ภาษาหลักคือ Deutsch (ภาษาเยอรมัน)

### 1.3.7 มณฑล วัน งานเฉลิมฉลอง ( NATM)

วันไซร์ยังพระราชนิพนธ์ภาษาถิ่น



## วางแผนไซร์

วัตถุประสงค์ของการ ShirePlanning คือการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของชุมชนและที่อยู่อาศัย มันเป็นสิ่งสำคัญที่ความต้องการของชุมชนและที่อยู่อาศัยตอบสนองความต้องการ Harmonize ที่ดินอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดถูกนำมารanching เขตรักษาพันธุ์บางอย่างสำหรับพืชพื้นเมืองและสัตว์พื้นเมืองที่มีให้ องค์การไม่แสวงหาที่ดินอุดมสมบูรณ์ถูกนำมาใช้ อาคารที่มีอยู่ในดินแดนอุดมสมบูรณ์จะถูกถอดถอนนำกลับมาใช้ที่ไม่อุดมสมบูรณ์ที่ดิน

A 'มณฑล' ประกอบด้วย 1 หรือมากกว่า 'ไซร์-Oasis' (s) . ไซร์-Oasis ถูกสร้างขึ้นจาก: ' SmeC ( ไซร์แพทย์, การศึกษาคอมเพล็กซ์) " CRBC ( cron ขยายปลืชมบูชาคอมเพล็กซ์) ' เขตรักษาพันธุ์ (ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ) ทำงานโบสถ์เกษตรเรือนคลัสเตอร์ชุมชน (ดู Planning)

## SmeC ( ไซร์แพทย์, การศึกษาคอมเพล็กซ์)

ไซร์ให้พยาบาลฟรีจากแนวความคิดไปสู่ความตายสำหรับทุกคน การศึกษาฟรีให้กับเด็กและผู้สูงอายุ จะให้บริการชุมชนเหล่านี้ผ่านทาง SmeC SmeC  
ยังเป็นเส้นทางอาชีพเพียง SHE!



**ฟรีแพทย์: SmeC** ให้บริการฟรีแพทย์, ทันตกรรม (ยกเว้นโรงพยาบาล

**ขั้นตอน) ให้กับทุกคน ทุกๆ Smec มี การชุมนุม ! (ดู Planning)**

**Smec** มีหอระฆัง ทุกวันที่ 'ซันไรส์', 'เที่ยง' และ 'ซันเซ็ท' แหวนมันเป็นเวลา 1 นาที เสียงเรียกเข้านี้ฉลอง

**1 พระเจ้า** ให้เรา Daylight ผ่านแสงแดด

วันที่ 1-6 (สัปดาห์การทำงาน) 1 ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นและ 1

ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกแหวนระฆัง 2 นาที

การส่งสัญญาณเริ่มต้นการทำงานสิ้นสุดการทำงาน

วันที่ 7 (วันสนุก) 1 ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นและ 1

ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกแหวนระฆังเป็นเวลา 3 นาที นี้จะช่วยให้ **1GOD** และชุมชนรู้ว่า มี 'การชุมนุม'.



**6.1.7 การศึกษา** วัน งานเฉลิมฉลอง

**12.1.7 สุขภาพดี** วัน งานเฉลิมฉลอง

มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันสนุก

**การเผาไหม้การชุมนุม** บาร์บีคิว, 'จบ! ร้อนประตูออก! 'ปลายทาง' นอกเย็นสวมใส่ผ้าที่อบอุ่น หรือไปภายใน การใช้ความร้อนกลางแจ้ง, สิ่งแวดล้อมป่าเถื่อน **นางสาว R7** .



ชุมชนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำจืด อ่างเก็บน้ำควรลึกมากกว่าตื้น น้ำลึกเย็นลดการระเหยการเจริญเติบโตของสาหร่าย (โดยเฉพาะชนิดที่มีพิษ) และแมลง

กีฬาทางน้ำเป็นสิ่งต้องห้ามที่จะหยุดบัสสาวะประจำเดือนและ pooing ลงไปในน้ำ (เปลี่ยนน้ำเข้าไปในท่อน้ำทิ้ง)

เรือน้ำ (เจ็ทสกีเรือยนต์ ..) ก่อให้เกิดมลพิษ (น้ำมันเบนซินน้ำมันกรดแบตเตอรี่ ..) พวกเขาจะห้าม! ข้อยกเว้น: **ขนส่งปาร์คเรนเจอร์**



**CRBC** ( cron คำปลีกและบาซ่าคอมเพล็กซ์)

**CRBC** แทนที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า CRBC ตั้งอยู่ในอาคาร 4 ระดับ CRBC คือติดกับ 'Smec' ทั้งสองจะถูกล้อมรอบไปด้วยชุมชนกลุ่มที่อยู่อาศัยการทำงานโบสถ์ ส่วนหนึ่งของ 'ไซร์-Oasis'

**คลัสเตอร์ cron**

**คลัสเตอร์ cron** คือชุดของ cron 's' ร่วมมือกับแต่ละอื่น ๆ

ลูกค้าสัมพันธ์ผู้จัดจำหน่าย โครงการที่สำคัญหรือบริการที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1  
ไซร์จำเป็นต้องมีความหลากหลายของแยกต่างหาก cron ที่จะให้ความร่วมมือ (คลัสเตอร์ Cron) . cron  
คลัสเตอร์แทนที่โลกกาฝาก, ม่วงค์กระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

## ที่อยู่อาศัยของกลุ่มชุมชน

มนุษย์มี 1 พระเจ้า ได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยราคาไม่แพงปลอดภัย (Shelter)  
. รัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดหาประชากรที่มีที่อยู่อาศัยที่เชื่อถือได้ราคาไม่แพง  
ที่פקพิงที่จัดจำหน่ายโดยไซร์



พื้นที่ที่อยู่อาศัยระหว่างคลัสเตอร์ที่ใช้สำหรับสวนผลไม้และปศุสัตว์ฟรีช่วง พวกเขาจะถูกเก็บรักษาไว้โดยกลุ่มผู้เช่าบ้าน  
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

## คำนิยาม

**เกษตร:** สวนตลาด > ดอกไม้, สมุนไพร, ผัก ..

สวนผลไม้ > ผลเบอร์รี่, ผลไม้, ถั่ว ..

ฟาร์ม > เมล็ดพืชอาหารสัตว์ ..

ฟาร์มปศุสัตว์ > ปลาเลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ปีก, สัตว์เลี้ยงคาน ..

**ความสูงของอาคาร ( ไม่สูง):** ที่อยู่อาศัยของกลุ่มชุมชน >

4 ระดับ: ระดับพื้นดินระดับ 1 ระดับ 2 Glasshouse

ค้ำปลีกและบาช่าคอมเพล็กซ์ >

4 ระดับ: ระดับพื้นดินระดับ 1 ระดับ 2 Level3 หลังคาแผงโซลาร์เซลล์

โบสถ์ทำงาน > 8 ระดับ: ระดับพื้นดิน, + 7 ระดับหลังคาแผงโซลาร์เซลล์



# บ้าน

ปลาย